



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า โทร. ๐ ๓๖๓๔ ๓๔๔๗
ที่ ทส. ๑๖๑๘.๔/๑๒๖๐๗ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่ออกไปร่วมตรวจสอบและติดตามผลการใช้พื้นที่ป่าไม้ของผู้รับอนุญาต ท้องที่จังหวัดสระบุรี

เรียน ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน
ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้สระบุรี

สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) ขอส่งสำเนาคำสั่งสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) ที่ ๖๑๘ /๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่ออกไปร่วมตรวจสอบและติดตามผลการใช้พื้นที่ป่าไม้ของผู้รับอนุญาต ท้องที่จังหวัดสระบุรี มาเพื่อทราบและแจ้งผู้มีรายชื่อได้ปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(นายสมบูรณ์ ชีรบัณฑิตกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)

สำเนา

คำสั่งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)

ที่ ๒๑๙/๒๕๖๕

เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่ออกไปดำเนินการตรวจสอบและติดตามผลการใช้พื้นที่ป่าไม้ของผู้รับอนุญาต

ตามที่กรมป่าไม้ได้พิจารณาอนุญาตให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และเอกชน เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ โดยกำหนดให้ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาต ระเบียบ กฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเงื่อนไขแนบท้ายการอนุญาต นั้น

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) พิจารณาแล้ว เพื่อให้มีการตรวจสอบและติดตามผลการใช้พื้นที่ป่าไม้ของผู้รับอนุญาตเป็นไปตามเงื่อนไขการอนุญาต มาตรการและตามแนวทางที่กรมป่าไม้กำหนด จึงให้เจ้าหน้าที่ออกไปปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้สระบุรี
๒. นายสมชาย ต้นเจริญ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
๓. นายปิยะชาติ ปิยะชน เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
๔. นางสาวธนิภัทร ริมผาย นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
๕. นายนฤนาท รัตนะ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

ออกไปดำเนินการตรวจสอบและติดตามผลการใช้พื้นที่ป่าไม้ของผู้รับอนุญาต ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี โดยให้ดำเนินการตรวจสอบ ติดตาม และให้คำแนะนำการปฏิบัติตามเงื่อนไขของผู้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้ ตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ส่วนค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน ให้เบิกจ่าย จากแผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผลผลิตพื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ กิจกรรมหลักบริการงานป่าไม้ กิจกรรมบริการด้านการอนุญาต และเมื่อปฏิบัติงานเสร็จสิ้น ให้รายงานผลการปฏิบัติ รวมทั้งปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) ได้ทราบ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

สำเนาถูกต้อง

นางสาวธนิภัทร ริมผาย
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

(ลงนาม) สมบูรณ์ อีร์บัณฑิตกุล

(นายสมบูรณ์ อีร์บัณฑิตกุล)

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)